

Số: /PA-UBND

Tân Uyên, ngày tháng 7 năm 2021

PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại hội nghị Đại biểu Ban đại diện Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Công văn số 78/CV-BCĐ ngày 10/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lai Châu về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch khi tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Đại hội.

Căn cứ Công điện số 03/CD-UBND ngày 01/5/2021 của UBND huyện Tân Uyên về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Để chủ động, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tổ chức hội nghị Đại biểu Ban đại diện Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện ban hành phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại hội nghị Đại biểu Ban đại diện Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tổ chức hội nghị Đại biểu Ban đại diện Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn, không để xảy ra dịch bệnh trong quá trình tổ chức Hội nghị.

2. Yêu cầu

Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, cá nhân tham dự hội nghị Đại biểu Ban đại diện Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2021-2026 chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện.

Chủ động các phương án hậu cần, đáp ứng các yêu cầu liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức và diễn ra Hội nghị.

II. CÁC TÌNH HUỐNG CỤ THỂ

1. Tình huống không có ca bệnh và các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Hội nghị

Hướng dẫn, tuyên truyền cho các đại biểu dự hội nghị thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Đo nhiệt độ, đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào dự hội nghị, khoảng cách ngồi giữa hai đại biểu tối thiểu 02 m; ngồi đúng vị trí theo sơ đồ đã bố trí của Ban Tổ chức (*có sơ đồ kèm theo*).

Trong quá trình diễn ra Hội nghị các đại biểu hạn chế tiếp xúc, giao tiếp; giữ khoảng cách tối thiểu (2m) khi tiếp xúc trong thời gian giải lao và đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.

2. Tình huống trong Hội nghị xuất hiện các trường hợp ho, sốt, khó thở, mệt mỏi, nghi nhiễm COVID-19

Khi có trường hợp đại biểu dự Hội nghị có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở phải thông báo ngay cho Ban Tổ chức và Trung tâm Y tế huyện để kịp thời bố trí lực lượng và các điều kiện cần thiết để xử lý tình huống xảy ra.

Hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh, tránh tiếp xúc gần dưới 2m với những người khác.

Đưa các trường hợp nghi ngờ đến khu vực cách ly của Trung tâm Y tế huyện bằng phương tiện chuyên dụng y tế, không sử dụng giao thông công cộng.

Lập danh sách người tiếp xúc, hướng dẫn giữ khoảng cách và cách ly y tế chờ kết quả của trường hợp nghi ngờ; thực hiện phun khử khuẩn tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa huyện nơi tổ chức Hội nghị và nơi ở của các trường hợp nghi ngờ.

3. Tình huống có ca bệnh dương tính tại Hội nghị

Sau khi Hội nghị kết thúc, phát hiện đại biểu dự hội nghị có trường hợp đại biểu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Lập tức đưa F0 vào nơi cách ly riêng biệt để cách ly, điều trị tại khoa Truyền nhiễm - Trung tâm Y tế huyện theo quy định.

Đội điều tra dịch tễ của Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát ngay, để phát hiện những người tham dự Hội nghị đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và đang ở trong cộng đồng: Sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm, viêm đường hô hấp, mất khả năng ngửi,... Phân luồng ngay những ca bệnh nghi ngờ, cách ly tại một khu vực riêng. Đối với những người tham gia Hội nghị đang ở cộng đồng, yêu cầu ở yên tại nơi lưu trú và thông báo ngay cho cơ sở y tế địa phương để xử lý. Bắt buộc những người đang có triệu chứng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không cho tiếp xúc với người khác. Tổ chức cách ly ca bệnh nghi ngờ sớm tại cơ sở y tế. Bố trí cách ly tạm thời từng ca bệnh nghi ngờ vào các phòng riêng ở khu vực riêng biệt với khu vực có F0 đang điều trị.

Truy vết F1 thân tộc, triệt để tại các cơ quan, đơn vị có liên quan cũng như trong cộng đồng; tách ngay F1 ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly tập trung (tất cả đại biểu tham dự Hội nghị có tiếp xúc với F0 được coi là F1), tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm F1 lần đầu theo mẫu đơn và tổ chức xét nghiệm mẫu sớm cho các trường hợp này.

Rà soát F2, tổ chức cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Lập tức lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả những đại biểu tham dự Hội nghị và những người tiếp xúc với F0 trong cộng đồng. Những người đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh và F1 thì lấy mẫu xét nghiệm đơn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện

Tổ chức họp, triển khai, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan và lực lượng chức năng.

Chỉ huy điều động lực lượng, xử lý tình huống trong suốt quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể,... quyết liệt tham gia phòng, chống dịch bệnh; áp dụng ngay các phương án, kịch bản, đã được xây dựng để chống dịch.

Chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành truy vết thân tộc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa cách ly phù hợp tại nơi có ca bệnh COVID-19 theo quy định; khử khuẩn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm; điều tra dịch tễ kịp thời, hiệu quả, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ và điều trị tích cực cho người bệnh.

Chỉ đạo kích hoạt đội điều tra xác minh trên toàn huyện để chống dịch.

Đề nghị hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế chuyên dùng, lực lượng bác sỹ chuyên khoa tăng cường cho các khu cách ly điều trị; đồng thời đề nghị về nhân lực, vật lực từ tuyến tỉnh để thành lập bệnh viện dã chiến.

Tổ chức thường trực 24/24 giờ, tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh báo cáo UBND huyện, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để có biện pháp giải quyết kịp thời hiệu quả.

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết để đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước, trong và sau khi tổ chức Hội nghị. Bố trí cán bộ y tế để hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tổ chức Hội nghị.

Hướng dẫn, bố trí các đại biểu dự Hội nghị ngồi đúng theo vị trí, đảm bảo đúng khoảng cách và thực hiện các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình diễn ra kỳ Hội nghị. Cung cấp danh sách đại biểu và những người tham gia phục vụ Hội nghị cho cơ quan y tế nếu xảy ra các tình huống theo phương án.

3. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện

Chuyển bệnh nhân F0 vào phòng điều trị đặc biệt dành cho bệnh nhân dương tính của khoa Truyền nhiễm - Trung tâm Y tế huyện cho đến khi bệnh nhân

khỏi bệnh được xuất viện. Trong trường hợp vượt quá khả năng điều trị Trung tâm Y tế báo cáo Sở Y tế, Ban Chỉ đạo huyện chuyển bệnh nhân lên tuyến trên điều trị hoặc mời cán bộ tuyến tỉnh xuống hỗ trợ trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm Y tế huyện.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cách ly và điều trị nghiêm ngặt các trường hợp nhiễm bệnh ngay sau khi phát hiện.

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn nhanh chóng khoanh vùng, cách ly nơi cư trú và nơi diễn ra Hội nghị; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện truy vết các đối tượng F1, F2,... và tổ chức cách ly các đối tượng F1 (có nguy cơ nhiễm bệnh cao) tại các khu cách ly tập trung của huyện.

Lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Chỉ đạo các đội phản ứng nhanh, đội điều tra truy vết, đội điều trị cơ động để phát hiện và cấp cứu tại chỗ người bị nhiễm bệnh, các trường hợp tiếp xúc sẵn sàng chuyển người bị nhiễm bệnh về khu cách ly điều trị.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm phân loại, sơ cứu, cấp cứu kịp thời người nhiễm bệnh theo phác đồ của Bộ Y tế tại các khu cách ly điều trị. Thực hiện phun thuốc khử trùng tại nơi có trường hợp nhiễm bệnh và các khu vực xung quanh theo quy định.

4. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn

Tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, các đại biểu tham dự hội nghị Đại biểu Ban đại diện Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt quá trình tham dự Hội nghị.

Trường hợp nếu có ca bệnh COVID-19 tại Hội nghị tuân thủ nghiêm ngặt theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện và các cơ quan chuyên môn, đảm bảo khoanh vùng nhanh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Trên đây là phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của UBND huyện tại hội nghị Đại biểu Ban đại diện Hội NCT huyện nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, đại biểu tham dự Hội nghị; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Các Ban: Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: Y tế, Trung tâm y tế huyện;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Văn